



เทคนิควิทยาลัยกระบี่ ฉบับที่ 42 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

94 หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0 7561 1796 เว็บไซต์ www.kbtc.ac.th



**รางวัล
ดีเด่น**

“สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยดีและอภัยมุข” จากกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน
ระดับดีเด่น เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยดีและอภัยมุข”
จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557

งานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ และงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งจังหวัดกระบี่



คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จัดจำลอง
ห้องพักสไตล์ใหม่สัมผัสธรรมชาติแห่งอันดามัน สาธิตการขงเครื่องตีตมโดยนักเรียน นักศึกษา ในงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา และงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่
5 - 9 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สนามสวนสาธารณะธารา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ยินดีต้อนรับ ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559



นายศิวกรณ์ เองฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค
กระบี่ ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาทุกคน สู่รอบรั้วลูกเทคนิคกระบี่ และจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง รับทราบนโยบาย การจัดการเรียนการสอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ กับผู้ปกครอง และให้นักศึกษาใหม่ทุกคนในสถาน ศึกษาแห่งนี้
ได้เพิ่มพูนสติปัญญาหาความรู้และประสบการณ์ชีวิตเป็นจุดเริ่มของการศึกษาอีกระดับหนึ่ง เพื่อไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและอาชีพสู่สังคม ให้มีความอุตสาหกรรม ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นและเป็นคนมีคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมจะก้าวออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป





เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และเรียนปรับพื้นฐานฯ



วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2559 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ รู้จักคิดเป็น และวิทยาลัยฯ ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษา เรียนปรับพื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น พิมพ์ดีดเบื้องต้น และพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในหมวดทักษะชีวิต หมวดทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีต่อไป

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Mini English Program (MEP) แผนกวิชาการโรงแรม การบริหารด้านบุคลากร งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ตลอดช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง วิทยาลัยการอาชีพเชิงทราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไทย-สหรัฐอเมริกา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 Dr.Keith Anderton เจ้าหน้าที่การทูต หัวหน้าฝ่ายการเมืองสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และนายเอกกมล จรัสชนะเพท เจ้าหน้าที่การเมือง ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม การศึกษา การท่องเที่ยว การทูตของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย เทคนิคกระบี่ โดยมีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยว และภาษา ต่างประเทศ ได้รับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว



กล่องของขวัญ

โรงไฟฟ้ากระบี่สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

วันที่ 27 เมษายน 2559 นายอภิรักษ์ เจียวกัก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย เทคนิคกระบี่ ได้ต้อนรับ นายเชมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ และคณะ ซึ่งได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว นำมามอบให้กับวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ขอขอบคุณโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

